

ฉบับที่ 24,001 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 หน้า 10



ก้าวให้ทันโลก

ช่วงนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำลังทำโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา โดยให้นักศึกษาแต่ละสถาบันนำผลงานมาแข่งกันในระดับภาค ผลงานนั้นยังเอาไปต่อยอดเวทีอื่น ๆ ได้อีก

คนที่เห็นข่าวการไล่ตีกันของนักศึกษาอาชีวะ แล้วผลอเหมารวมว่าแย่มากเหมือนกัน ควรตั้งหลักใหม่ เพราะแท้จริงนั้นเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กน้อย เมื่อเทียบกับคนที่ตั้งใจเรียน มุ่งมั่นเอาดีทางการศึกษาสายอาชีพมีมากกว่า

พวกเขาเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้า

การประกวดแม้ทำกันอย่างเจียบ ๆ นี้ แต่ก็ไม่ได้ทำกันเล่น ๆ ให้คะแนนซ้ำ ๆ กรรมการที่เข้าร่วมพิจารณา มีระดับรองเลขาธิการ วช. สุกัญญา ธีระกูรเลิศ เป็นประธาน รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการตัดสิน โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกหลายท่านร่วมเป็นกรรมการในจำนวนนั้น จิรบูลย์ วิทยสิงห์ เลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยและประธานกิตติมศักดิ์สมาคมของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน ร่วมพิจารณาและ

ให้คำแนะนำด้วยมุมมองของผู้ประกอบการ การพิจารณาของภาคกลาง เสร็จสิ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกสองสัปดาห์ข้างหน้าจะไปทางภาคเหนือ

ผลงานของนักศึกษา มีทั้งที่ต่อยอดพัฒนางานของรุ่นพี่ให้ดียิ่งขึ้น หรือนำเอาปัญหาของท้องถิ่นมาแก้ไข เช่น นักศึกษาแถว จ.ละโว้ ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ คิดทำปล่องผ้าขนาดยาว เชื่อมต่อกับด้ามตะกร้อเก็บผลไม้ เพื่อพัฒนาวิธีเก็บ จากที่ได้ที่ละผล ก็ให้ร่วงตามปล่องที่ยาวตามแนวด้ามตะกร้อ เพื่อให้ลงสู่ภาชนะรองรับ โดยขอบชั้นน้อยที่สุด และได้ปริมาณมากขึ้น



บางกลุ่ม คิดทำอุปกรณ์แขวนโทรศัพท์มือถือสื่อสารโทรศัพท์ไวไฟที่คอ เพื่อดูคลิปวิดีโอไปพร้อมกับการทำงานอื่น

ผลงานเหล่านี้ ในสายตาผู้ใหญ่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนว่า เยาวชนที่กำลังศึกษาสายอาชีพไม่ได้เรียนให้ผ่านไปวัน ๆ แต่ต้องคิดผลงานเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และสังคมภายนอกพิจารณา

งานแต่ละชิ้นจึงระดมความคิดกันเต็มที่ ในการประกวด ผู้ทรงคุณวุฒิจะซักถามชี้แนะชี้แนะ เติบโตความรู้แบบไม่หวงแหน

จิรบูลย์ ในฐานะผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจมานานปี บอกว่า เข้าร่วมงานมาแล้ว 4 ปี ในครั้งนี้ มองเห็นการพัฒนาของเด็กอย่างน่าชื่นชม

ผลงานทุกชิ้นสอดคล้องถึงความคืบหน้านักประดิษฐ์กันเป็นส่วนใหญ่

สิ่งที่ถ่ายทอดออกไปกับเยาวชนกลุ่มนี้ คืออย่าทำตามใจชอบ แต่ให้ตอบตัวเองให้ได้ในเชิงการค้าว่า ใครคือผู้ซื้อ

จิรบูลย์ บอกเราว่า เวลาที่กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญของชำร่วย มีแนวโน้มที่ดี เวลานี้ บางรายมีคำสั่งซื้อเต็มไปจนถึงสิ้นปี เพราะเมื่อเศรษฐกิจของประเทศลูกค้าย่างสหรัฐอเมริกาฟื้นตัว ก็หันมาสั่งซื้อสินค้าจากไทย ด้วยพื้นฐานการยอมรับในคุณภาพ เทียบของที่ผลิตจากประเทศที่เอาราคาถูกเข้าสู่แต่ไม่หุ้ไม่ทาน

การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

วิทยาลัยการอาชีวะที่มีอยู่ 400 แห่ง กระจายทั่วประเทศ จะต่อยอด ไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้

นอกจากนี้ เรากำลังมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นเกณฑ์การพิจารณาค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่ใช่การจ่ายเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

คนจบอาชีวะจึงอาจได้เงินเดือนสูงกว่า ถ้ามีความสามารถในสายอาชีพที่เหนือกว่าคนอื่น

การพัฒนาเด็กอาชีวะให้ทันโลกอาชีพ จึงเป็นความจำเป็น

โดยผู้ใหญ่ต้องลงมาช่วย.

วีระพันธ์ ไตมีบุญ
veeraphant@dailynews.co.th